

เงื่อนไขและกติกา

กิจกรรมวงล้อนำโชค จัดขึ้น โดยออเนอร์ สมาร์ทโฟน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคอมเมนต์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถคอมเมนต์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกติกาและเงื่อนไข ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือว่ายอมรับกติกาและเงื่อนไข

ระยะเวลากิจกรรม

15 สิงหาคม – 21 สิงหาคม เวลา 24:00

กฎการกิจกรรม

1. สมาชิกต้องเข้าสู่ระบบ / ลงทะเบียนบัญชี Honor Club เพื่อเข้ากิจกรรม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสได้รับรางวัล ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสได้รับรางวัล
2. ผู้ที่คอมเมนต์ในกิจกรรมวงล้อนำโชคมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ดังนี้ ฟูฟิงออเนอร์ , ไม้เซตฟือออเนอร์, ปุ่มช่วยยิง PUBG, ออเนอร์ Gift Set ปุ่มช่วยยิง PUBG, ออเนอร์ Gift Set (รวมถึง สร้อยคอ Honor Play, fingerboard , iRing ออเนอร์) ออเนอร์)
3. แต่ละบัญชีสามารถเล่นได้วันละครั้ง ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
4. รายชื่อผู้ชนะจะแสดงข้อมูลของผู้ชนะทันที ผู้เข้าร่วมในรายชื่อผู้ชนะคือผู้ชนะที่ถูกต้อง
5. เราจะติดต่อกับคุณทางอีเมลภายใน 7 วันหลังจากจบกิจกรรม

การส่งของรางวัล

ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอย่างอื่นได้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องใส่ ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ อีเมล และที่อยู่เพื่อจัดส่งของรางวัล อีเมล ที่อยู่ อีเมล และที่อยู่เพื่อจัดส่งของรางวัล เบอร์โทรศัพท์ และได้ลิงก์ที่โพสต์ในเฟสบุ๊ค การจัดส่งของรางวัลจะจัดส่ง ภายใน 30 วันทำการ การจัดส่งของรางวัลจะจัดส่ง ภายใน 30 วันทำการ ไม่นับวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ทางออเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง ทางออเนอร์จะเป็นผู้รับผิดชอบ หากส่งไปตามที่อยู่แล้วผู้รับไม่รับ จะถือว่าสละสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์

ผู้เข้าการแข่งขันที่ถูกคัดเลือกเป็นผู้ชนะ ทางทีมงานออเนอร์มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องการร่วมการแข่งขันมาถูกกติกาหรือไม่ โดยมีสิทธิ์ขาด ทางทีมงานออเนอร์มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกต้องการร่วมการแข่งขันมาถูกกติกาหรือไม่ โดยมีสิทธิ์ขาด โดยมีสิทธิ์ขาด ที่จะตัดสินและยกเลิกการตัดสินหากพบว่าผู้แข่งขันละเมิดสิทธิ์หรือไม่ทำตามกติกา และของรางวัลสามารถถูกยกเลิกได้ และของรางวัลสามารถถูกยกเลิกได้

ความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้เข้าแข่งขันให้มา มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการแข่งขัน หากได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะเพียงเท่านั้น ทางทีมงานออเนอร์จะไม่เปิดเผย หากได้รับคัดเลือกเป็นผู้ชนะเพียงเท่านั้น ทางทีมงานออเนอร์จะไม่เปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวใดๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์นี้ นอกเหนือจากจุดประสงค์นี้